



18.10.2023

1. Cảnh đẹp Lộ Diêu - nơi Bình Định muốn xây nhà máy thép tỉ đô
2. Lộ Diêu: Dự án gang thép Long Sơn và nỗi lo môi trường của dân
3. Lộ Diêu và 'quyết tâm' làm nhà máy thép của đảng
4. Lộ Diêu: Dân chọn hay chính quyền đã chọn?
5. Khi ông bí thư cam kết liều mạng
6. Bí thư Bình Định: Dự án thép Long Sơn 'không xả thải ra môi trường'. Bất khả thi?
7. Ai lại "thể chấp" như thế, thưa ông!

## Cảnh đẹp Lộ Diêu - nơi Bình Định muốn xây nhà máy thép tỉ đô

Nguyễn Phan Dũng Nhân

02/06/2023 08:40 GMT+7

Capture à partir de : [thanhvien](#)

**Thôn Lộ Diêu nhỏ bé được biết đến rộng rãi trong cả nước khi năm 2022, tỉnh Bình Định đồng ý chủ trương xây dựng nhà máy thép 53.500 tỉ đồng tại nơi này.**

Lộ Diêu (xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) cách trung tâm TP.Quy Nhơn khoảng 80km về phía bắc, thu hút du khách bởi bãi cát trắng chạy quanh gành đá, con người dung dị và hải sản tươi ngon.



Nhìn từ trên cao, Lộ Diêu giống như mảnh trăng khuyết, với làng xóm dựa vào triền núi, cánh đồng xanh rì màu lúa và mặt biển mênh mông. Khung cảnh tựa như bức tranh sơn thủy tươi đẹp, bình yên

NGUYỄN PHAN DŨNG NHÂN



Người dân Lộ Diêu từ bao đời nay sống dựa vào làm nông và đi biển. Hiện, thôn có hơn 500 hộ dân và thời gian gần đây nhiều người đã tham gia vào dịch vụ du lịch. Cảnh làng quê chân chất và bãi biển hoang vắng đã thu hút du khách đến Lộ Diêu ngày càng đông  
NGUYỄN PHAN DŨNG NHÂN



Bãi đá Lộ Diêu là một trong số những điểm nhấn của nơi này, khi du khách có thể tìm được nhiều vị trí đẹp để cho ra những bức ảnh ưng ý nhất  
NGUYỄN PHAN DŨNG NHÂN



Chị Đặng Loan, ở TP.HCM đến Lộ Diêu vào tháng 4 vừa qua, chia sẻ: "Du khách đến thôn có thể tham gia cùng người dân chèo lưới bắt cá, đi chợ mua hải sản về tự tay nấu nướng... Ở cái thôn xinh xắn này, thỉnh thoảng bạn bắt gặp những tấm bảng căn dặn du

khách đừng xả rác rất dễ thương. Khung cảnh hoang sơ, sạch đẹp của Lộ Diêu chắc chắn sẽ khiến du khách hài lòng"

NGUYỄN PHAN DŨNG NHÂN



Có nhiều cách để đến Lộ Diêu. Nếu xuất phát từ TP.Quy Nhơn, bạn đi theo đường ĐT 639 ven biển từ cầu Thị Nại qua Nhơn Lý thẳng một đường là tới. Còn đi từ Tam Quan, du khách cũng theo đường ĐT 639, đến xã Hoài Mỹ, vượt qua con đường núi đồi, Lộ Diêu sẽ hiện ra trước mắt đầy cuốn hút

NGUYỄN PHAN DŨNG NHÂN



Với địa thế 3 mặt giáp núi, trước mặt biển cả, nên trong kháng chiến, Lộ Diêu được chọn làm bến tàu không số để vận chuyển súng đạn, lương thực tiếp tế miền Nam

NGUYỄN PHAN DŨNG NHÂN



Lộ Diêu được xem là vùng “đất thép”, cái nôi của cách mạng ở tỉnh Bình Định  
NGUYỄN PHAN DŨNG NHÂN



Tàu không số cập bến Lộ Diêu là tàu không số vận chuyển vũ khí đầu tiên cho Quân khu V và là chuyến tàu không số duy nhất cập bến vùng biển Bình Định  
NGUYỄN PHAN DŨNG NHÂN



Tại nơi này, ngày nay có di tích bến tàu không số Lộ Diêu được đầu tư 15,8 tỉ đồng, xây dựng trên diện tích 15.000m<sup>2</sup>. Điểm nhấn của di tích là một phần con tàu được làm bằng đá, mô phỏng con tàu không số năm xưa, trở thành điểm về nguồn của người dân, sinh viên, học sinh...

NGUYỄN PHAN DŨNG NHÂN

Cuối năm 2022, UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương cho Công ty CP gang thép Long Sơn đầu tư dự án Khu liên hợp gang thép Long Sơn tại thôn Lộ Diêu với tổng vốn đầu tư 53.500 tỉ đồng. Hiện công ty này tiếp tục đăng ký đầu tư xây dựng cảng chuyên dùng Khu liên hợp gang thép Long Sơn giai đoạn 1 tại đây với tổng vốn đầu tư dự kiến 6.800 tỉ đồng.

Nếu thực hiện dự án trên, toàn bộ 556 hộ dân thôn Lộ Diêu sẽ phải di dời.

**Lộ Diêu: Dự án gang thép Long Sơn và nỗi lo môi trường của dân**

Diễm Thi, RFA

2023.09.06

Capture à partir de : [RFA](#)



Một người dân huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế với cá chết trên tay. Ảnh chụp ngày 21 tháng 4 năm 2016. AFP

[Nghe](#) 

Ngày 3 tháng 4 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 48 phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định đặt mục tiêu đến năm 2030 phải khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên biển đảo để phát triển nhanh và bền vững các ngành kinh tế biển và khu vực ven biển, theo Nghị quyết 48 của Chính phủ.

Đến cuối tháng 5 năm 2023, lãnh đạo tỉnh Bình Định tụ tập người dân thôn Lộ Diêu đến để nghe quan chức và nhà đầu tư nói về đề xuất Dự án gang thép Long Sơn trị giá 2,6 tỷ USD dự kiến được xây dựng tại thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Đa số người dân tại cuộc họp phản đối dự án với lo ngại môi trường nơi đây sẽ bị hủy hoại, di sản văn hóa và ý nghĩa lịch sử sẽ mất đi. Người dân Lộ Diêu chỉ mong muốn một cuộc sống ổn định, bình yên, không hy sinh vì mục tiêu kinh tế.

Tiến sĩ Kinh tế Lê Đăng Doanh nêu nhận định của ông với RFA về mối liên quan giữa môi trường và kinh tế:

*“Theo tôi thì chọn cả hai. Vừa phát triển kinh tế vừa bảo vệ được môi trường. Và đây là chính sách mà Việt Nam đang muốn theo đuổi. Còn có một số công trình nào đấy, nếu phải tạm thời hy sinh môi trường để thu hút đầu tư lớn thì phải có phương án trong thời gian bao lâu sẽ khôi phục lại được môi trường, và phải có biện pháp bảo vệ môi trường như thế nào.*”

*Tôi nghĩ rằng, Việt Nam cũng đã có những bài học kinh nghiệm đầy đủ để có thể xem xét. Tôi rất hoan nghênh nếu như công luận có thể giúp xem xét nhiều khía cạnh về môi trường của nhà máy thép này.”*

Tại cuộc họp với người dân Lộ Diêu cuối tháng 5 năm 2023, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhắc lại, dự án chỉ tiến hành khi có sự đồng thuận của người dân. Tuy vậy, trao đổi với báo chí sau cuộc họp, ông Tuấn cho hay, sẽ “phải thuyết phục những người phản đối ủng hộ dự án bằng mọi cách”. Trước đó, Tỉnh Bình Định đã có quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện dự án khu liên hợp gang thép Long Sơn do ông Phạm Anh Tuấn làm trưởng ban.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương về Chiến lược phát triển ngành thép Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thép được coi là ngành có năng lực cạnh tranh hạn chế. Hầu hết các nguyên liệu đầu vào như quặng sắt, thép phế, than bitum, than chì đều phải nhập khẩu và giá cả phụ thuộc nhiều vào giá phôi thép thế giới. Cơ quan này cho rằng, cần có chính sách đặc thù để giúp phát triển hơn nữa ngành thép.

Chuyên gia môi trường Đặng Hùng Võ nêu quan điểm của ông:

*“Giả sử bây giờ chủ trương xây một nhà máy luyện thép thì việc đầu tiên là phải tìm vị trí nào cho phù hợp để không gây ra tác hại cho môi trường biển. Còn nếu nói mạnh hơn nữa thì kể cả nhà máy Formosa ở Vũng Áng (Hà Tĩnh), nếu cần thiết phải địa điểm thì cũng phải giải quyết. Đối về vấn đề môi trường thì sai một ly đi một dặm.”*

Nhắc đến Formosa, người ta nhớ tới thảm họa bắt đầu từ ngày 6 tháng 4 năm 2016, hiện tượng cá chết hàng loạt xảy ra tại vùng biển Vũng Áng, sau đó lan ra vùng biển Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.

Ngày 30 tháng 6 năm 2016, Chính phủ Việt Nam tổ chức họp báo, công bố nguyên nhân cá chết là do nhà máy Thép Formosa Hà Tĩnh

đã xả thải hóa chất độc hại chưa qua xử lý ra môi trường biển. Thống kê được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố sau đó cho thấy, hơn 33.000 chiếc tàu với khoảng 50.000 người bị ảnh hưởng trực tiếp và hơn 176.000 người phụ thuộc. Hậu quả về môi trường nước và thủy hải sản phải mất hàng chục năm mới có thể phục hồi phần nào. Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa bồi thường chính phủ Việt Nam 500 triệu USD.

Điều đáng nói là vào ngày 25 tháng 4 năm 2016, khi người dân bốn tỉnh miền Trung còn bàng hoàng khi thấy cá chết hàng loạt, tài sản mất trắng, thì ông Chu Xuân Phàm, Giám đốc đối ngoại Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh phát biểu trên truyền thông nhà nước rằng: “Được cái nọ thì phải mất cái kia; muốn bắt cá tôm hay muốn xây một nhà máy thép hiện đại?; không thể có chuyện vừa có nhà máy thép mà biển nơi đây vẫn nhiều tôm cá”.

Tháng 12 năm 2016, hàng trăm người dân đã xuống đường biểu tình tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, đòi bồi thường liên quan tới thảm họa môi trường ở miền Trung. Những người biểu tình mang theo băng-rôn với nội dung “Tôi cần biển, cần tôm, cần cá, không cần sắt thép”; “Formosa là thảm họa của đất nước”; “Khởi tố Formosa”....

Cho đến hôm nay, mỗi khi nghe đến việc xây dựng một nhà máy thép, dường như người dân không thể không sợ môi trường bị phá hủy.

Lo lắng của người dân được ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh “trấn an” trong cuộc phỏng vấn với Báo Mới vào đầu tháng 3 rằng:

*“Công nghệ sản xuất thép là công nghệ chung của thế giới chứ không phải của riêng quốc gia nào, giống như ô tô. Việc lặp lại như Formosa chắc chắn sẽ không xảy ra. Vì toàn bộ nước thải đều tuần hoàn, nhưng kiểu gì cũng có tác động tới môi trường. Xây dựng khách sạn hay khu resort cũng đều ảnh hưởng môi trường. Vấn đề là hạn chế tới đa, đảm bảo các tiêu chí, tiêu chuẩn đề ra.”*

Liên quan tới thảm họa môi trường Formosa, nguyên Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Nguyễn Minh Quang và nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Kim Cự bị kỷ luật xóa mọi chức vụ trong Đảng, vì các vi phạm liên quan đến dự án Formosa.

Về phía những người phản đối Formosa gây thảm họa môi trường, nhà hoạt động Hoàng Đức Bình bị kết án 14 năm tù giam và ông

Nguyễn Nam Phong bị kết án 2 năm tù trong phiên xử sơ thẩm vào tháng 2 năm 2018 tại tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

## Lộ Diêu và 'quyết tâm' làm nhà máy thép của đảng

June 1, 2023

Capture à partir de : [datviet](https://datviet.com)



Công luận tin rằng Lộ Diêu sẽ là Formosa 2

**“Tôi muốn hỏi là hiện có một đảng Cộng Sản hay hai đảng, đảng nào trước kia nói dân Lộ Diêu phải giữ đất giữ làng, một tác không đi một ly không rời. Giờ đây đảng nào lấy đất của dân Lộ Diêu giao cho doanh nghiệp tư nhân làm dự án mà không thông qua người dân?,”** một bà ở Lộ Diêu đặt câu hỏi.

Câu chuyện bãi biển Lộ Diêu đẹp mê hồn ở xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định, nay mai rồi sẽ bị san bằng để làm chỗ cho nhà máy luyện gang thép đồ sộ Long Sơn, đang khiến khắp nơi người dân Việt ai nấy biết đến đều nhói lòng. Cái tên Lộ Diêu bắt đầu ngày càng được nhắc đến nhiều hơn, được tò mò bàn tán về địa danh và thắng cảnh đẹp nguyên sơ: bởi lâu nay biển Lộ Diêu chưa được chính quyền dùng đến, quảng bá như một địa danh du lịch đặc biệt của Bình Định.



Vùng biển nhỏ, hẻo lánh ở Bình Định có thể không tạo nhiều ấn tượng trên các dòng tin, về một đổi thay sống còn của thiên nhiên Việt Nam, và cả vận mệnh của hàng trăm con người đã chia nhau sống và gìn giữ từ hàng trăm năm trước. Thế nhưng, chỉ cần ví von, nếu đặt một nhà máy thép ở Đà Lạt hay Sapa, ắt mọi người sẽ hình dung của sức nặng ham muốn làm kinh tế, để đánh đổi cả quá khứ và tương lai của một địa danh là như thế nào.

Trước đây, dự án nhà máy gang thép Long Sơn định đặt ở huyện Phù Mỹ, nhưng rồi lại đổi ý, chọn Lộ Diêu. Trong công văn của nhà đầu tư gửi tỉnh Bình Định, điểm quan trọng nhất được nêu trong báo cáo là do Lộ Diêu địa hình đất gần núi, khối lượng san và lấp không nhiều phí tổn, so với Phù Mỹ. Bên cạnh đó còn nhiều thuận lợi chuẩn, hướng ra biển. Nói trắng ra, có nghĩa là nếu dựng ở Phù Mỹ thì tốn kém cho nhà đầu tư, hơn là ở Lộ Diêu.



Hồ Quốc Dũng

Ngôn luận của nhà đầu tư, đem lại một sự lo sợ ngấm ngấm cho bất cứ ai có suy nghĩ nhạy cảm, đồng nghĩa là bất cứ bờ biển nào có lưng là núi, mặt là biển, đều là cơ hội cho các nhà máy thép. Trong đại lộ

chen nhau chạy về phía trước để làm ra tiền của ở Việt Nam lúc này, bất chấp các dự báo và ưu tiên dân sinh, dường như mọi thứ đều đang nằm trong tầm ngắm của các nhóm đại tư bản tầm thu hoạch nhiệm kỳ.

Nhưng đáng sợ, là sự ủng hộ tha thiết đến khó tin của những người lãnh đạo tỉnh Bình Định, được nhìn thấy đến mức như đem tính mạng của mình ra đặt cược, dù trong ngôn luận bảo đảm của các quan chức, không có gì thuộc luận cứ khoa học được giới thiệu.

Trước đây vài tháng, Hồ Quốc Dũng là một cái tên xa lạ, hầu như với cả nước chẳng ai biết. Chỉ đến khi câu chuyện dự án lập một nhà máy thép khổng lồ ở thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn trở nên ồn ào, và ồn ào hơn nữa với các tuyên bố “bán mạng” của ông, thì mới rõ Hồ Quốc Dũng là bí thư Bình Định.

Câu nói của Hồ Quốc Dũng chắc nịch, tuyên bố rằng sẽ không thể có ô nhiễm.

“Người dân Lộ Diêu cứ yên tâm. Vì nhà máy thép có công nghệ tuần hoàn, nước thải không xả trực tiếp ra môi trường biển và có hệ thống lọc, khói bụi”.

Dĩ nhiên, là ông nói, chứ không hề là nhà đầu tư ra mặt nói. Nhưng cũng không có gì bảo đảm cho những ngôn luận đó, bởi ông Dũng chưa từng có trong tay một báo cáo thẩm định an toàn, nghiên cứu khoa học về tác động môi trường nào của nhà máy thép đó được đưa ra trước công luận và đưa ra cho các nhà khoa học mọi nơi góp ý.



Người dân thôn Lộ Diêu quyết không cho làm dự án gang thép Long Sơn

Trong công văn trình Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định, nhà đầu tư liệt trong mục 7, mười điểm liệt kê bảo vệ môi trường cũng chỉ là dự đoán, vì mọi thứ không có chi tiết hoạt động, công suất cụ thể, nguồn thải và cũng không có ai kiểm tra văn bản đó là bao nhiêu phần trăm xác thực.

“Nếu sau này nhà máy thép có một mét khối nước thải nào đổ ra biển, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Dự án sẽ bị dừng khi ảnh hưởng môi trường”, Hồ Quốc Dũng nói và cho biết khói bụi của nhà máy cũng được thu gom để phục vụ cho lĩnh vực khác – tuy nhiên, ông không cho biết lĩnh vực khác, là lĩnh vực nào cần đến khói bụi. Mọi cam kết chắc nịch của ông, cũng mông lung như trong văn bản của nhà đầu tư.

Trong các tuyên bố, Hồ Quốc Dũng liên tục nói “Tôi chịu trách nhiệm nếu nhà máy thép xả thải ra biển”.

Thật khó đoán, ông Dũng sẽ tự mình chịu trách nhiệm như thế nào với một dự án quy mô đến hơn 53.000 tỷ đồng mà chắc chắn sẽ không có sai sót? Trong các câu chuyện người xưa để lại, các vị quan liêm chính khi quyết chọn thi hành một phương sách, đã nhận đổi cả tính

mạng của mình nếu thất bại. Hồ Quốc Dũng liệu có đem tính mạng của mình đặt ra vào lúc đó?

Các vị quan chức tỉnh Bình tuyên bố là nếu lòng dân không thuận, sẽ không làm. Thế nhưng buổi gặp mặt với những người dân Lộ Diêu, vào sáng 30/5, chính quyền đã không tìm được bất kỳ một lời ủng hộ nào. Nhưng thay vì đó là ý kiến cuối, chính quyền lại nói sẽ tìm cách thuyết phục thêm người dân.

Rõ là sự đồng thuận của các quan chức trong phòng riêng với nhà đầu tư đã mang tính quyết định hơn cả. Cũng từ đó, ai quan sát câu chuyện Lộ Diêu cũng cảm thấy ngạc nhiên: Điều gì đến mức khiến Bí thư Dũng cả quyết đứng che cho cả nhà đầu tư, tuyên bố bảo đảm, thể hiện khát vọng muốn làm bằng được việc cho phép nhà máy thép hoạt động?

Trong buổi lấy ý kiến dân, một bà cụ được dân trong thôn Lộ Diêu, gọi là dì Hương, đã phát biểu đanh thép “Tôi muốn hỏi là hiện có một đảng Cộng Sản hay hai đảng, đảng nào trước kia nói dân Lộ Diêu phải giữ đất giữ làng, một tác không đi một ly không rời. Giờ đây đảng nào lấy đất của dân Lộ Diêu giao cho doanh nghiệp tư nhân làm dự án mà không thông qua người dân?”.

Câu hỏi này không được chính quyền tỉnh Bình Định trả lời, nhưng chìm trong tiếng vỗ tay tán thưởng rầm rộ cả khu thảo luận. Điều đáng nói, trong lúc Dì Hương nói những lời minh bạch vậy, micro của Dì đột nhiên lúc có lúc không, một cách dễ hiểu.

Một người khác, được giới thiệu là chú Minh, khẳng định: “Chúng tôi không thể rời đi. Đó là ý kiến của tôi và có khi là ý kiến của một số bà con chung quanh đây, có phải không?”, ông quay lại hỏi trong tiếng vỗ tay và lại tán thưởng rầm rộ.

Tỉnh Bình Định đã nghe, đã biết, vậy nay vẫn còn muốn tổ chức thuyết phục người dân “chọn thép hay chọn cá” đến như thế nào nữa đây?

**Tuấn Khanh**

## **Lộ Diêu: Dân chọn hay chính quyền đã chọn?**

Capture à partir de :[baotienngdan](https://baotienngdan.com)

[Tuấn Khanh](#)

1-6-2023

Câu chuyện bãi biển Lộ Diêu đẹp mê hồn ở xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định, nay mai rồi sẽ bị san, dời để làm chỗ cho nhà máy luyện gang thép đồ sộ Long Sơn, đang khiến khắp nơi người dân Việt ai nấy biết đến đều nhói lòng. Cái tên Lộ Diêu bắt đầu ngày càng được nhắc đến nhiều hơn, được tò mò bàn tán về địa danh và thắng cảnh đẹp nguyên sơ: bởi lâu nay biển Lộ Diêu chưa được chính quyền dùng đến, quảng bá như một địa danh du lịch đặc biệt của Bình Định.

Vùng biển nhỏ, hẻo lánh ở Bình Định có thể không tạo nhiều ấn tượng trên các dòng tin, về một đổi thay sống còn của thiên nhiên Việt Nam, và cả vận mệnh của hàng trăm con người đã chia nhau sống và gìn giữ từ hàng trăm năm trước. Thế nhưng, chỉ cần ví von, nếu đặt một nhà máy thép ở Đà Lạt hay Sapa, ắt mọi người sẽ hình dung sức nặng ham muốn làm kinh tế, để đánh đổi cả quá khứ và tương lai của một địa danh là như thế nào.

Trước đây, Dự án nhà máy gang thép Long Sơn định đặt ở huyện Phù Mỹ, nhưng rồi lại đổi ý, chọn Lộ Diêu. Trong công văn của nhà đầu tư gửi tỉnh Bình Định, số 1219-1/LSPM-KHTT, điểm quan trọng nhất được nêu trong báo cáo là do Lộ Diêu địa hình đất gần núi, khối lượng san và lấp không nhiều phí tổn, so với Phù Mỹ. Bên cạnh đó còn nhiều thuận lợi chuẩn, hướng ra biển. Nói trắng ra, có nghĩa là nếu dựng ở Phù Mỹ thì tốn kém cho nhà đầu tư, hơn là ở Lộ Diêu.

Ngôn luận của nhà đầu tư, đem lại một sự lo sợ ngấm ngấm cho bất cứ ai có suy nghĩ nhạy cảm, đồng nghĩa là bất cứ bờ biển nào có lưng là núi, mặt là biển, đều là cơ hội cho các nhà máy thép. Trong đại lộ chen nhau chạy về phía trước để làm ra tiền của ở Việt Nam lúc này, bất chấp các dự báo và ưu tiên dân sinh, dường như mọi thứ đều đang nằm trong tầm ngắm của các nhóm đại tư bản tầm thu hoạch nhiệm kỳ.

Nhưng đáng sợ là sự ủng hộ tha thiết đến khó tin của những người lãnh đạo tỉnh Bình Định, được nhìn thấy đến mức như đem tính mạng của mình ra đặt cược, dù trong ngôn luận bảo đảm của các quan chức, không có gì thuộc luận cứ khoa học được giới thiệu.

Trước đây vài tháng, cái tên Hồ Quốc Dũng là một cái tên xa lạ, hầu như cả nước chẳng ai biết. Chỉ đến khi câu chuyện dự án lập một nhà máy thép khổng lồ ở thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn trở

nên ồn ào, và ồn ào hơn nữa với các tuyên bố “bán mạng” của ông, thì mới rõ: Hồ Quốc Dũng, bí thư tỉnh ủy Bình Định.

Câu nói của ông Hồ Quốc Dũng chắc nịch, tuyên bố rằng, sẽ không thể có ô nhiễm. *“Người dân Lộ Diêu cứ yên tâm. Vì nhà máy thép có công nghệ tuần hoàn, nước thải không xả trực tiếp ra môi trường biển và có hệ thống lọc, khói bụi”*. Dĩ nhiên, là ông nói, chứ không hề là nhà đầu tư ra mặt nói. Nhưng cũng không có gì bảo đảm cho những ngôn luận đó, bởi ông Dũng chưa từng có trong tay một báo cáo thẩm định an toàn, nghiên cứu khoa học về tác động môi trường nào của nhà máy thép đó được đưa ra trước công luận và đưa ra cho các nhà khoa học mọi nơi góp ý.

Trong công văn trình cho Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định, nhà đầu tư liệt trong mục 7, mười điểm liệt kê bảo vệ môi trường cũng chỉ là dự đoán, vì mọi thứ không có chi tiết hoạt động, công suất cụ thể, nguồn thải và cũng không có ai kiểm tra văn bản đó là bao nhiêu phần trăm xác thực. *“Nếu sau này nhà máy thép có m3 nước thải nào đổ ra biển, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Dự án sẽ bị dừng khi ảnh hưởng môi trường”*, ông Hồ Quốc Dũng nói và cho biết, khói bụi của nhà máy cũng được thu gom để phục vụ cho lĩnh vực khác – tuy nhiên, ông không cho biết lĩnh vực khác là lĩnh vực nào cần đến khói bụi. Mọi cam kết chắc nịch của ông, cũng mông lung như trong văn bản của nhà đầu tư.

Trong các tuyên bố với báo chí, ông Hồ Quốc Dũng liên tục nói “Tôi chịu trách nhiệm nếu nhà máy thép xả thải ra biển”. Thật khó đoán, ông Dũng sẽ tự mình chịu trách nhiệm như thế nào với một dự án quy mô đến hơn 53 ngàn tỷ đồng mà chắc chắn sẽ không có sai sót? Trong các câu chuyện người xưa để lại, các vị quan liêm chính khi quyết chọn thi hành một phương sách, đã nhận đổi cả tính mạng của mình nếu thất bại. Ông Hồ Quốc Dũng liệu có đem tính mạng của mình đặt ra vào lúc đó?

Các vị quan chức tỉnh Bình Định tuyên bố là, nếu lòng dân không thuận, sẽ không làm. Thế nhưng buổi gặp mặt với những người dân Lộ Diêu, vào sáng 30 tháng 5 năm 2023, chính quyền đã không tìm được bất kỳ một lời ủng hộ nào. Nhưng thay vì đó là ý kiến cuối, chính quyền lại nói sẽ tìm cách thuyết phục thêm người dân.

Rõ là sự đồng thuận của các quan chức trong phòng riêng với nhà đầu tư đã mang tính quyết định hơn cả. Cũng từ đó, ai quan sát câu

chuyện Lộ Diêu cũng cảm thấy ngạc nhiên: Điều gì đến mức khiến ông Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cả quyết đứng che cho cả nhà đầu tư, tuyên bố bảo đảm, thể hiện khát vọng muốn làm bằng được việc cho phép nhà máy thép hoạt động?

Trong buổi gặp mặt lấy ý kiến dân sáng 30 tháng 5, một bà cụ được dân trong thôn Lộ Diêu gọi là Dì Hương, đã phát biểu đanh thép “*Tôi muốn hỏi là hiện có một đảng Cộng Sản hay hai đảng, đảng nào trước kia nói dân Lộ Diêu phải giữ đất giữ làng, một tấc không đi một ly không rời. Giờ đây đảng nào lấy đất của dân Lộ Diêu giao cho doanh nghiệp tư nhân làm dự án mà không thông qua người dân?*”

Câu hỏi này không được chính quyền tỉnh Bình Định trả lời, nhưng chìm trong tiếng vỗ tay tán thưởng rầm rộ cả khu thảo luận. Điều đáng nói, trong lúc Dì Hương nói những lời minh bạch vậy, micro của Dì đột nhiên lúc có lúc không, một cách dễ hiểu.

Một người khác, được giới thiệu là chú Minh, khẳng định: “*Chúng tôi không thể rời đi. Đó là ý kiến của tôi và có khi là ý kiến của một số bà con chung quanh đây, có phải không?*”, ông quay lại hỏi trong tiếng vỗ tay và lại tán thưởng rầm rộ.

Tỉnh Bình Định đã nghe, đã biết, vậy nay vẫn còn muốn tổ chức thuyết phục người dân “chọn thép hay chọn cá” đến như thế nào nữa đây?

## **Khi ông bí thư cam kết liều mạng**

Capture à partir de :[baotienngdan](https://baotienngdan.com)

[Lưu Trọng Văn](#)

31-5-2023

Bí thư Bình Định Hồ Quốc Dũng phát biểu trước Dân Lộ Diêu: “*Công nghệ luyện thép của Long Sơn hoàn toàn khép kín, không xả thải ra môi trường. Nếu sau này nhà máy thép có m<sup>3</sup> nước thải nào đổ ra biển, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Khói bụi của nhà máy cũng được thu gom để phục vụ cho lĩnh vực khác*”.

Công nhận ở xứ Bình Định đất võ, quê hương Quang Trung, tòi đâu ra một ông bí thư liều thật. Ông dám cả gan cam kết về môi trường thay cho các ông chủ đầu tư giấu mặt.

Đã thế lại cam kết thật, nhà máy thép nào mà chả xả nước thải ra môi trường với chi phí cả nửa tỷ mỗi ngày, cái chống là chống nước xả thải độc hại môi trường thôi.

Chẳng biết xuất phát từ đâu ông “nhảy xổ” vào việc chuyên môn mà nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật như vậy?

Ông nói ông chịu trách nhiệm nếu “đám” sản xuất thép Long Sơn làm ô nhiễm môi trường ư? Vậy ông có cái gì đáng giá ngoài cái chức bí thư tỉnh uỷ để “chịu trách nhiệm”?

Năm nay ông 56 tuổi, 4 năm nữa về hưu, trong khi nhà máy thép chưa vận hành. Lúc nó vận hành xả thải hại môi trường thì ông rung đùi phủi tay: Tớ còn cái chức nguyên bí thư đấy, các cậu cứ cách cái chức nguyên ấy đi cho sòng phẳng.

Là người lãnh đạo Bình Định suốt mấy chục năm, từ huyện lên tỉnh, từ phó chủ tịch tỉnh lên chủ tịch, rồi bí thư, hơn ai hết ông rành về các giá trị tài nguyên thiên nhiên của Bình Định. Và đương nhiên ông quá rành muôn cách thức chào đón đầu tư, dự án, mô hình phát triển kinh tế của tỉnh. Vì vậy ông nghĩ rằng mình không hề “liều mạng” làm thay công việc ông chủ tịch Phạm Anh Tuấn khi tiếp xúc Dân Lộ Diêu. Trong việc để ông bí thư hăng hái quá mức lấn sân chủ tịch – đại diện thẩm quyền nhà nước, ông Tuấn khó bị trách vì ông là thứ trưởng bộ TTTT phụ trách bưu điện, quê Hà Tĩnh, mới được điều động về Bình Định, biết mô tê gì cái đại dự án nấp chờ thời bao lâu nay ở vùng biển này.

Nhưng nói thế, chứ mọi hậu quả xảy ra với dự án thép, ông Tuấn biết đâu phải lãnh đủ. Vì về pháp lý mọi chữ ký sẽ là của ông, chứ ông bí thư Dũng người cam kết chịu trách nhiệm kia đâu có giấy trắng mực đen cái chữ ký nào?

Bút sa gà chết? Ai chết?

Nhưng trong hai ông ai chết mặc các ông. Điều quan trọng nhất, cái dự án thép Long Sơn lợi chưa biết vào túi nhà nước hay không, chứ chắc chắn hơn 500 hộ Dân đang làm ăn sinh sống ở vùng biển Lộ Diêu trừ phú, tươi đẹp này phải tha hương không biết chốn nào là mất mát đầu tiên đã.

Theo một chuyên gia từng cộng tác nhiều năm với Nhật sản xuất thép thì một nhà máy sản xuất khoảng 5 triệu tấn thép/ năm hiện đại, công nghệ tiên tiến chỉ cần tối đa 40 ha mặt bằng. Vậy tại sao nhà máy Long Sơn này cũng chỉ sản xuất 5 triệu tấn/năm lại cần đến 500 ha mặt bằng và đuổi hết Dân đi?



Mắt mát thứ hai là vùng biển đẹp tuyệt vời Lộ Diêu sẽ không đến được cái tương lai là khu du lịch biển hiếm có, đem lại các giá trị vô cùng lớn và lâu dài cho Dân Bình Định cũng như Dân Lộ Diêu.

Sau đó mới tính đến hậu quả nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường.

Ông bí thư Dũng chỉ mới cam kết chịu trách nhiệm cái phần ô nhiễm này thôi do tin vào lời đường ngọt của nhà đầu tư (nghe nói vốn là nhà sản xuất xi măng, chưa có nhà máy thép nào được đảm bảo). Trong khi đó, hai cái tổn hại chắc chắn xảy ra trước mắt và lâu dài thì ông Dũng không hề dả động đến.

Dự án thép Long Sơn đã bị Dân một nơi từng đặt dự án chống đối quyết liệt nên phải dời chỗ khác.

Chỗ khác có rất nhiều ở Bình Định thích hợp sản xuất thép mà không ảnh hưởng dân cư, cảnh quan du lịch, tại sao lại cứ phải chọn Lộ Diêu?

Hy vọng lần này trước phản ứng của dư luận và Dân Lộ Diêu dự án thép này sẽ đến nơi thích hợp với nó.

---

Một số hình ảnh:





Bí thư Bình Định Hồ Quốc Dũng. Nguồn: Báo GTVT



Dân Lộ Diêu không muốn dời đi. Ảnh trên mạng

## Bí thư Bình Định: Dự án thép Long Sơn 'không xả thải ra môi trường'. Bất khả thi?

31/05/2023

VOA Tiếng Việt

Capture à partir de : [voatiengviet](http://voatiengviet)



screenshot of Thanh Niên (Public domain)

Bí thư tỉnh Bình Định, ông Hồ Quốc Dũng, trao đổi với người dân Lộ Diêu về dự án thép Long Sơn, 30/5/2023.

Bí thư tỉnh Bình Định hôm 30/5 trấn an hàng trăm hộ dân ven biển rằng một dự án nhà máy thép sẽ “không xả thải ra môi trường”. Một chuyên gia môi trường với hàng chục năm kinh nghiệm nói với VOA rằng vị lãnh đạo tỉnh đã “nói quá” vì đến nay chưa có nhà máy thép nào, ít nhất là ở Việt Nam, hoàn toàn không xả thải ra môi trường.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định lần đầu họp với 500 hộ dân thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, vào ngày 30/5 để trao đổi thông tin về dự án khu liên hợp gang thép Long Sơn, nhiều báo Việt Nam đưa tin.

VNExpress, Thanh Niên và các báo cho hay Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng cam kết dự án thép - công suất 5,4 triệu tấn một năm - sẽ không tác động xấu môi trường địa phương.

Các bản tin của VNExpress và một số tờ báo trích lời ông Hồ Quốc Dũng nói rằng công nghệ luyện thép của Long Sơn “hoàn toàn khép kín, không xả thải ra môi trường”. Ông Dũng nói thêm: “Nếu sau này nhà máy thép có m<sup>3</sup> nước thải nào đổ ra biển, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Dự án sẽ bị dừng khi ảnh hưởng môi trường”.

Vẫn người nắm thực quyền lãnh đạo cao nhất ở tỉnh Bình Định phát biểu trước dân rằng khói bụi của nhà máy “cũng được thu gom để phục vụ cho lĩnh vực khác”.

Kỹ sư Đào Nhật Đình, một chuyên gia độc lập với 30 năm kinh nghiệm về môi trường công nghiệp, nhận xét với VOA rằng vị bí thư tỉnh Bình Định đã “nói quá”, “nói liều” khi dùng cụm từ “không xả thải ra môi trường” để nói về dự án nhà máy thép trong tương lai.

Với hiểu biết của mình về ngành thép ở Việt Nam và trên thế giới, ông Đình nhấn mạnh “chắc chắn là không” khi trả lời câu hỏi của VOA liệu có nhà máy thép nào không hề xả thải ra môi trường.

“Trên thế giới có nhà máy thép nào tuyệt đối không xả thải ra môi trường thì tôi không biết, còn ở Việt Nam chưa có nhà máy thép nào hoàn toàn không xả thải ra môi trường”, ông đưa ra quan sát.

Ông Đình nói khái quát rằng một nhà máy thép hay bất cứ nhà máy công nghiệp nào đều có hai phần nước thải, gồm nước thải sinh hoạt của tất cả những người trong nhà máy và nước thải từ các công đoạn sản xuất, từ đó, ông chỉ ra vì sao khó có chuyện tuyệt đối không xả thải ra môi trường:

“Ví dụ như công đoạn dập than cốc, nếu dập khô, người ta hầu như không dùng đến nước. Nhưng vẫn phải dùng đến nước để thau rửa các thiết bị. Thế thì nó vẫn thải ra một lượng nhất định. Và thường nước sử dụng cho sinh hoạt không bao giờ người ta lấy nước cũ mà bao giờ người ta cũng lấy nước từ nguồn mới, nên chuyện tuần hoàn 100% chắc là không có đâu”.

Các nhà máy thép đều có nước thải, khí thải và chất thải rắn khi chúng vận hành, chỉ khác nhau ở mức độ xử lý các chất thải đó đến đâu trước khi xả ra môi trường, kỹ sư Đình nói. Nếu các chất thải, bao gồm cả nước thải, được xử lý càng nhiều, độ ô nhiễm càng thấp, điều đó đòi hỏi chi phí càng cao, ảnh hưởng đến khả năng lỗ, lãi của nhà máy.

Các nhà máy lớn thường đặt ven biển để tăng khả năng có lãi và cũng cần có công suất từ 10 triệu tấn/năm trở lên, theo kỹ sư Đình, và ông đánh giá công suất của dự án Long Sơn ở Lộ Diêu là “hơi ít”. Ông phân tích thêm rằng đặt nhà máy ven biển sẽ có thuận lợi về vận chuyển quặng, than cho đầu vào và xuất sản phẩm thép đi ở đầu ra.

Thông tin trên báo chí Việt Nam cho thấy Công ty Cổ phần Gang thép Long Sơn muốn đầu tư 53.500 tỉ đồng để thực hiện dự án khu liên hợp gang thép ở thôn Lộ Diêu, thuộc thị xã Hoài Nhơn, và vào cuối năm 2022, họ đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định chấp thuận về chủ trương.

Tuy nhiên, dự án vấp phải sự phản đối từ phía người dân trong nhiều tháng từ đó đến nay, theo quan sát của VOA.

Tường thuật về buổi họp giữa lãnh đạo tỉnh với người dân thôn Lộ Diêu hôm 30/5, báo Thanh Niên và các cơ quan báo chí khác cho biết nhiều người dân “bày tỏ quan điểm không đồng tình với dự án”.

Một trong những người dân Lộ Diêu nêu lên sự trớ trêu rằng thời Chiến tranh Việt Nam, thường được gọi là “chiến tranh chống Mỹ” ở Việt Nam, người dân địa phương còn trụ lại được vậy mà nay họ lại đối mặt với nguy cơ bị di dời.

Tờ Thanh Niên trích lời ông Trần Văn Nghĩa, 68 tuổi, cư dân thôn Lộ Diêu, nói: "Từ thời chống Mỹ, bao nhiêu người có công cách mạng đã ngã xuống tại đây, giặc Mỹ đã dồn ép cho nhân dân Lộ Diêu dời đi. Nhưng người dân Lộ Diêu vẫn kiên quyết bám đất giữ làng... Cho nên tôi xin nêu ý kiến sẽ không đi bất kỳ đâu hết".

Một người dân khác, không thấy nêu danh tính trong bản tin của Thanh Niên, phát biểu rằng từ năm 1975, khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc sau chiến thắng của những người cộng sản, thôn Lộ Diêu đến nay đã phát triển, các gia đình đều giàu có.

“Về dân sinh, chúng tôi có môi trường ổn định, làm ra tiền thì người già cũng làm được, người trẻ cũng làm được... Từ những lý do đó, chúng tôi không thể đi khỏi đây. Nên mong muốn lãnh đạo tỉnh xem xét dời dự án này đi nơi khác", người dân này nói.

Theo các báo trong nước, trước những ý kiến của người dân, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng trấn an rằng “Bà con cần bình tĩnh, tin tưởng vào đảng và nhà nước, không có một lãnh đạo nào đẩy dân đến khó khăn, bế tắc”.

Ông Dũng điểm lại việc tỉnh Bình Định đã di dời người dân ở rất nhiều vùng để thực hiện các dự án, và ông lưu ý rằng “nhờ đó mà cuộc sống người dân tốt hơn khi đến nơi ở mới”, thậm chí là “điểm sáng để cả nước học tập Bình Định”.

## **Ai lại “thế chấp” như thế, thưa ông!**

Capture à partir de :[baotienngdan](https://baotienngdan.com)

**Hoàng Dũng**

1-6-2023

Chủ đầu tư ở Lộ Diêu là Công ty CP Gang thép Long Sơn Phù Mỹ. Đây là công ty thành lập ngày 5/7/2021 để thực hiện dự án Khu liên hợp gang thép Long Sơn và chỉ vài tháng sau, được UBND tỉnh Bình Định quyết định chấp thuận chủ trương cho đầu tư dự án.

Với số vốn điều lệ là 100 tỉ đồng, Công ty CP Gang thép Long Sơn Phù Mỹ dự định triển khai dự án Khu liên hợp gang thép Long Sơn

(ban đầu dự định xây dựng ở Phù Mỹ, vì thế mới có địa danh Phù Mỹ trong tên của công ty) bao gồm cả cảng quốc tế có tổng vốn đầu tư lên đến 62.470 tỉ đồng; còn theo thông tin mới nhất, là 66.757 tỉ đồng – Khu liên hợp Gang thép: 56.257 tỉ đồng; Cảng: 10.500 tỉ đồng) (xem: <https://binhdinh.gov.vn/tin-tuc/hoat-dong-cua-lanh-dao/ubnd-tinh-binh-dinh-thong-tin-chu-truong-ve-du-an-khu-lien-hop-gang-thep-long-son.html>).

Người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Gang thép Long Sơn Phù Mỹ là ông Trịnh Quang Hải, đang là Giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Long Sơn – công ty góp đến 96% vốn điều lệ cho Công ty CP Gang thép Long Sơn Phù Mỹ. Mà chính Công ty TNHH Long Sơn đến đầu tháng 11/2022, vốn điều lệ cũng chỉ 2.213 tỷ đồng. (Xem: <https://danviet.vn/lo-dien-ong-chu-thuc-su-cua-khu-lien-hop-gang-thep-long-son-53500-ty-vua-duoc-binh-dinh-chap-thuan-dau-tu-20221115175046421.htm>).

Toàn bộ số vốn điều lệ của Công ty TNHH Long Sơn cộng với Công ty CP Gang thép Long Sơn Phù Mỹ còn nhỏ hơn nhiều so với số lẻ của tổng vốn đầu tư (66.757 tỉ đồng) cho Khu liên hợp gang thép Long Sơn và Cảng biển.

Đã đành Công ty CP Gang thép Long Sơn Phù Mỹ vì mới thành lập, nên không có kinh nghiệm gì về sản xuất sắt, thép, gang, nhưng chính công ty Công ty TNHH Long Sơn cũng chẳng có nốt. Theo giấy phép kinh doanh (xem: <https://masothue.com/2700271520-cong-ty-tnhh-long-son>), trong 40 ngành nghề kinh doanh mà Công ty TNHH Long Sơn đăng ký, có dính gần nhất tới sắt thép là hoạt động khai thác quặng sắt, chứ không phải sản xuất sắt, thép, gang – một ngành khác hẳn.

Chỉ trong năm 2022, Công ty TNHH Long Sơn đã bị UBND tỉnh Thanh Hóa xử phạt hai lần vì đã có hàng loạt vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản với số tiền tổng cộng 1,2 tỉ đồng (xem: <https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/thanh-hoa-cong-ty-tnhh-long-son-bi-xu-phat-hon-520-trieu-dong-d32494.html>).

Trước đó, năm 2019, công ty này bị UBND tỉnh Ninh Bình xử phạt 524 triệu đồng vì có nhiều vi phạm, đặc biệt là hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật (xem:

<https://baotainguyenmoitruong.vn/ninh-binh-cong-ty-tnhh-long-son-bi-xu-phat-524-trieu-vi-anh-huong-moi-truong-song-doi-voi-nhieu-nguoi-240339.html>).

Khi Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng đồng đạc tuyên bố trước 500 người dân Lộ Diêu rằng “*Nếu sau này nhà máy thép có m3 nước thải nào đổ ra biển, tôi sẽ chịu trách nhiệm*”. (xem: <https://vnexpress.net/bi-thu-binh-dinh-toi-chiu-trach-nhiem-neu-nha-ma-y-thep-xa-thai-ra-bien-4611391.html>), ông có biết Công ty TNHH Long Sơn từng bị “bắt được tay day được cánh” đã xả thải ra môi trường hay không. Mà thông tin ấy không có gì bí mật, đều đã được báo chí nhà nước đăng tải, chỉ cần bỏ 30 phút tìm trên mạng là có.



Ảnh: Bí thư Bình Định Hồ Quốc Dũng tại buổi gặp mặt người dân thôn Lộ Diêu. Nguồn: VNE

Hay là ông bận bịu quá, đến nỗi không bỏ ra được 30 phút? Hay là ông chẳng lạ gì thông tin ấy, nhưng vẫn cứ cam kết bừa? Và nếu thế, thì vì sao?

Ai đi vay ngân hàng đều biết: Muốn vay phải có tài sản để thế chấp; cán bộ ngân hàng đến tận nơi, khảo sát chán chê, và chỉ dám cho vay sau khi biết chắc nếu người vay không trả được, thì ngân hàng vẫn không lỗ vì có tài sản thế chấp có giá trị. Ông chỉ có cái chức bí thư



làm vật thể chấp, nếu ngộ nhớ cái anh đã từng xả thải kia nay lại quen thói, xả thải lần nữa, thì nhân dân Lộ Diêu làm gì được cái chức bí thư của ông? Mà lúc đó, đã chắc gì ông còn chức bí thư để thể chấp?